

ลำตัวแก๊งล่อซื้อ-เด็กทำกระທးທးการตูน

สาว 15 เปิดใจสุดฉาว! รุมแนะฟ้อง-ชู้กรรโชก

เหตุล่อซื้อกระທးທးการตูนจากเด็กสาว 15 ปีที่โคราชบาน เหยื่อสาวไปออกรายการ ยันถูกเรียกเงิน 5 หมื่น □อ่านต่อหน้า 12

● แก๊งล่อซื้อ □ ต่อจากหน้า 1

เพื่อใกล้เคียง เมื่อบอกว่าไม่มีกลุ่มชายดังกล่าว จึงต่อเรื่องเหลือ 5 พัน ล่าสุดกลุ่มดังกล่าวติดต่อขอคืนเงิน แต่แม่เหยื่อไม่ยอมรับ เหยื่อมีคนตกเป็นเหยื่อถูกล่อซื้อกว่า 20 คน บางรายถูกเรียกเงิน 2 หมื่น ก็ต้องยอม เพราะไม่ต้องการติดคุก ด้านบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ยืนยัน ไม่เคยมอบหมายให้ใครไปตรวจจับสินค้าละเมิด ขณะที่ ผกก.เมืองโคราชสั่งตรวจแก๊งล่อซื้อสินค้าลิขสิทธิ์ออกอาละวาดในพื้นที่หลายจังหวัด ส่วนรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา สั่งรวบรวมข้อเท็จจริง ระบุหากตัวแทนลิขสิทธิ์สั่งทำ ไม่ถือว่าเป็นความผิด อาจเข้าข่ายข่มขู่กรรโชกทรัพย์ ให้เด็กสาวชดเชยค่าเสียหาย ขณะที่หอการค้าโคราชและสภาทนายความโคราชเตรียมยื่นมือเข้ามา

จากกรณีน้องอ้อม (นามสมมติ) อายุ 15 ปี นักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจ.นครราชสีมา ถูกชายกลุ่มหนึ่งอ้างเป็นตัวแทนบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนชื่อดังดำเนินการล่อซื้อเพื่อจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยว่าจ้างน้องอ้อม ประดิษฐ์กระທးທးการตูนตัวการ์ตูนดัง ก่อนจะให้นำกระທးທးการตูนมาส่งที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ลานย่าโม) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา และจับตัวไปดำเนินคดีที่ต.สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อมเรียกเงินค่าปรับ 50,000 บาท แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือจากใกล้เคียง จนสามารถตกลงจ่ายค่าปรับจำนวน 5,000 บาท เหตุเกิดเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ตามที่เสนอข่าวแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. น้องอ้อม พร้อมพ่อแม่

และนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ออกรายการ โทษกระแสด ของ “หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย” ทางช่อง 3 โดยน้องอ้อมกล่าวไว้ว่า ปกติตนทำกระທးທးการตูนขายตามเฟรมบุ๊ก ชาย 29 บาท ใครสั่งก็ทำ ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตนลงเฟซแล้วมีเพื่อนหนึ่งทักมาหาว่ามีสินค้านี้อยู่มั้ย หนูบอกว่ามี เขาบอกว่ามีรูปให้ดูมัย หนูจึงส่งรูปไปให้ดู ซึ่งรูปไปเพจเฟรมต่างๆ เราไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน หลังจากนั้นเขาก็ส่งคุ้มา 10 อัน การที่ปลัด 10 อัน มีเงิน 5 คิตตี้ 5

น้องอ้อมกล่าวต่อว่า ไม่ได้ติดต่อมาแต่เฟซเดียว แต่ติดต่อมา 3-4 เฟซ ทุกคนสั่งแบบนี้เหมือนกัน ในวันเดียว หนูทำตั้งแต่เปิดโมงเช้า ถึงตีหนึ่งตีสอง ของวันที่ 1 พ.ย.ถึงวันที่ 2 พ.ย. เขาโอนมัดจำมาให้ก่อน 200 บาท และนัดรับวันที่ 3 พ.ย. เขานัดหนูไปหน้าคลัง พี่เขาบอกว่าให้ไปประชุมผล อย่าไป เขาก็เรียกหนูเข้าไป เสร็จปั๊บที่เขาขึ้นเงินให้หนู 500 บาทแล้วก็เดินหนีหายไปเลย แล้วก็มีคนมารุมจับหนูประมาณ 5-6 คน เขาดักหน้าดักหลังล้อมเอาไว้เลย ตรง

ประชุมผลไม่ให้ไปไหนแล้วก็ถ่ายรูปหนูให้หนูไปสภ.เมือง หลังเกิดเหตุ หนูโทร.หาแม่ หนูกลัวมาก เข่ามขู่ว่าจะไม่ได้เรียน จะติดคุก หนูก็บอกว่าขอโทษ เพราะไม่รู้จริงๆ เขาจะเอาหนูติดคุก ถ้าไม่ยอมเสียเงินให้ เขาก็โทร.ไปหาแม่หนู สงสารแม่ แม่กำลังท้องด้วย หนูเสียใจมาก ไม่รู้จะทำยังไงดี มีกรเรียกเงิน 5 หมื่นถึง 4 แสนบาท เขาก็พาหนูไปห้องมืด มีพี่ๆ เขาก็เป็นลิขสิทธิ์ 4-5 คนอยู่ในห้องเดียวกับหนู ให้หนูเซ็นรับสารภาพ แล้วเอาโทรศัพท์หนูไปคุยกับแม่ และข่มขู่แม่”

พิธีกรถามว่า คนกลุ่มดังกล่าวมีเอกสารมาแสดงตัวว่าจับลิขสิทธิ์หรือไม่ น้องอ้อมตอบว่า มี แต่เขาไม่ได้ให้หนูดู เขาก็พาหนูไปสภ.ตามห้องที่ห้องมืด เป็นห้องปิดตาย มีแค่ประตูหน้าประตูเดียว ที่สภ.เมือง เหมือนห้องสืบสวน เขาก็ถามว่ารู้มัยว่ามันผิด หนูตอบว่าไม่รู้ ร้องให้้อย่างเดียว เสียความรู้สึกมาก ไม่เคยเจอแบบนี้”

น้องอ้อมกล่าวด้วยว่า มีคนติดต่อมา บอกว่าก็โดนเหมือนกัน โคนเรียกมากกว่านี้ เป็นหมื่นเลย เขาขอมจ่ายเพราะถูกข่มขู่ บอกว่าถ้าไม่จ่ายตรงนี้ 5 หมื่นก็ต้องขึ้นศาล จ่าย 5 แสน พี่เขาเพิ่งทำได้ 10 วันก็โดนจับ ล่อซื้อเหมือนหนู แล้วขอเปลี่ยนลายก็ไม่ให้เปลี่ยน ส่วนหนูจะเลิกทำ เพราะกลัวมาก

ด้านแม่ของน้องอ้อมกล่าวว่า หลังทราบเรื่อง ก็รีบไปที่โรงพัก ก่อนหน้านั้นลูกโทร.มาแจ้ง ก็ถามว่าโดนทำอะไร เขาบอกว่าแม่



👉 ล่อซื้อ - เด็กสาววัย 15 และครอบครัว พาดูกระທးທးการตูนปลาที่ถูกตัวแทนลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูน'ริลัคคุมะ'(ภาพเล็ก) จ้างทำแล้วล่อซื้อให้ตำรวจจับปรับคดีละเมิด 5 พันบาท ล่าสุดมีการสั่งลำตัวแก๊งล่อซื้อแล้ว

ต้องเตรียมเงินมา 5 หมื่นถึง 4 แสน เขาพูดถึง พ.ร.บ.กฎหมายอะไรสักอย่าง เขาบอกว่ากรณีนี้สามารถตกลงกันได้ ก็เลยไปนั่งตกลงกัน

“คนที่โทร.มาข่มขู่ ถามว่าถ้าฟังตัวน้องก็ไม่ว่าว่าเป็นลายลิขสิทธิ์ แม้มันไม่รู้เหมือนกัน เขาบอกคุยกันได้ ทีนี้หนูบอกว่าหนูไม่มีเงินขอสัก 3-5 พันได้มั้ย เขาบอกอย่างน้องขึ้นคำก็ همینนี่ หนูเลยบอกว่า همینนี่ ไม่มีให้หรอก มีแค่ 5 พัน ไหนต้องคลอเคลียอีก ก็ต้องเก็บเงินไว้ ไปๆ มาๆ เขาเปลี่ยนคนมาคุยมาตกลง หายไปสักพัก หนูเลยบอกว่ามีแค่ 5 พัน ไม่มีมากไปกว่านั้นแล้ว ถ้าตกลงกันไม่ได้ในเงิน 5 พัน ก็ยอมให้ลูกติดคุก สักพักหนูเดินมาบอกลูกว่าถ้าทำผิดก็ต้องยอมรับนะ ต้องติดคุกไปนะ ลูกก็ร้อง บอกว่าไม่เป็นไรแม่ ติดคุกก็ได้ หนูก็เดินไปห้องสอบสวนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยไต่ถามเกี่ยวกับคดีความแบบนี้สามารถไต่ถามได้ สามารถอุทธรณ์ความได้ นั่งสักพักนึง เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ออกไปคุยกับเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์อีกที”

แม่น้องอ้อมกล่าวต่อว่า จริงๆไม่อยากจะฟ้อง อยากให้เรื่องจบ เพราะลูกหนูก็ต้องเรียนหนังสือ ไม่อยากให้ลูกอายุเขา กลัวคนมาว่าและทราบว่ามีอาการหลอนแบบน้องนี้แหละ ผู้เสียหายมากกว่า 20 คน ขณะนี้เขาประสานมาแล้วจะคืนเงินให้ 5 พัน แต่ตนคงจะไม่รับและถือเป็นคนดีเตือนใจว่าเราผิดพลาดตรงไหนอย่าไปเอาไปทำบุญดีกว่า”

ด้านทนายเดชากล่าวไว้ว่า กรณีนี้เหมือนหลอนเด็กนี่แหละ ไปล่อซื้อเขาให้เขาทำ แบบนี้ไม่เรียกผู้เสียหาย ศาลฎีกาเคยตัดสินมาแล้ว เขาไม่มีอำนาจไปจับกุมอะไร เพราะคุณสั่งให้เขาทำกระต๊องละเมิดลิขสิทธิ์ ภาษาทั่วๆ ไปเรียกว่าตบทรัพย์ ไปใช้ให้เขาทำ พอเขาทำปุ๊บก็จับแบบนี้เรียกว่าเป็นมิชฌาชีพได้ ถ้าข้อเท็จจริงเป็นลักษณะใช้ให้เด็กทำผิดแล้วมาล่อจับ แล้วบีบบังคับเอาเงิน เขาเรียกกรรโชก ลูก 5 ปี

ด้าน พ.ต.อ.กษณทร เสตปุตตะ ผกก.สภ.เมือง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า มีการนัดส่งของบริเวณข้างลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ด้านถนนราชดำเนิน เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตัวแทนลิขสิทธิ์เชิญตัว “น้องอ้อม” มารับทราบข้อกล่าวหาละเมิดลิขสิทธิ์ที่ สภ.เมืองนครราชสีมา โดยผู้กระทำผิดต้องจ่ายค่าเสียหายให้บริษัท ตัวแทนลิขสิทธิ์ได้เรียกร้องเป็นเงิน 5 พันบาท ไม่ใช่ 5 หมื่นบาท เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับคดีนี้ตนรู้สึกเห็นใจน้องวัย 15 ปี เพราะมีความ

ตั้งใจที่จะหาเงินรายได้เสริมช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และไม่ได้ทำเป็นธุรกิจใหญ่โต หลังจากนั้นจะประสานผู้ปกครองเพื่อหาทางช่วยเหลือเยียวยาตามความเหมาะสม ส่วนหากตัวแทนลิขสิทธิ์จะติดต่อขอเงินค่าปรับมามอบให้ก็ครบครอบครัวของน้องวัย 15 ปี ตนพร้อมเป็นตัวกลางให้ ขณะเดียวกันหากผู้ถูกจับละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งมีอยู่หลายราย จะรวมตัวกันมาแจ้งความอุทธรณ์บุคคลดังกล่าวกรรโชกทรัพย์ ตำรวจก็พร้อมรับแจ้งความ

“เราเห็นใจน้องๆ ที่ต้องการหารายได้พิเศษช่วยครอบครัว แต่ประเทศไทยมีกฎหมายลิขสิทธิ์ จะอ้างไม่ทราบกฎหมายไม่ได้ ตัวการตูนที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ล้วนมีลิขสิทธิ์ทั้งนั้น ราชนี้เป็นกรรโชกทำผิดโดยรู้ทำไม่ถึงการผิด อย่างไรก็ตามมีเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง สังคมส่วนใหญ่อาจมองกรณีนี้เป็น “ผู้ใหญ่รังแกเด็ก” เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนกลางในการไต่ถามไต่ถามไม่ต้องการให้น้องผู้กระทำผิดถูกดำเนินคดี” พ.ต.อ.กษณทรกล่าว

พ.ต.อ.กษณทร กล่าวด้วยว่า เพิ่งทราบข่าวจากสื่อมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างโดยออกตระเวนหาถิ่นกับเหยื่อตามต่างจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวกับบริษัท เจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อให้ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร หากเป็นจริง ถือเป็นการแอบอ้างทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหาย การดำเนินคดีเป็นสิทธิโดยชอบของบริษัท ส่วนวิธีการต่างๆ ที่เรียกเอาเงินจากเหยื่อเข้าข่ายการชู้กรรโชกทรัพย์ค่อนข้างชัดเจน

“ตามที่มีเหยื่อออกมาร้องขอความเป็นธรรมอีก 4 ราย โดยอุทธรณ์บุคคลแอบอ้างเรียกรับเงิน พฤติกรรมคล้ายกับน้องอ้อมและน่าจะเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน จึงสั่งการให้พนักงานสอบสวนและเสมียนประจำวันเร่งตรวจสอบสำนวนย้อนหลังในระยะเวลา 60 วัน มีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษหรือลงบันทึกประจำวันในการขอมความหรือไม่ สภ.เมืองนครราชสีมา ยินดีให้ความเป็นธรรมและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ สามารถมาพบขอคำปรึกษาคนได้ที่ห้องทำงาน ผกก.สภ.เมือง ชั้น 2 ส่วนการล่อซื้อโดยอ้างให้ทำลิขสิทธิ์ของตัวเองแล้วจับดำเนินคดี ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กำลังพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาอีกกระต๊อง อย่างไรก็ตามผมกำชับให้พนักงานสอบสวนใช้ดุลพินิจและใคร่ครวญให้รอบคอบการดำเนินคดีข้อกล่าว

หาละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะการอ้างเป็นตัวแทนบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ เมื่อต้นตรวจสอบไม่พบผู้ได้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการตูนดังกล่าวติดต่อ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เพื่อขอเงิน 5,000 บาท ที่ปรับน้องอ้อมมาคืนให้ โดยจะคืนผ่านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา แต่ผู้ปกครองของเด็ก พร้อมครอบครัวไม่ยอมรับเงินใดๆ เนื่องจากลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มคนดังกล่าวคล้ายกับขบวนการมิชฌาชีพ ซึ่งวันเดียวกันนั้น มีผู้ถูกกลุ่มคนดังกล่าวล่อซื้อและจับมาเรียกเงินปรับค่าลิขสิทธิ์ 5-6 ราย บางรายยินยอมจ่ายเงินให้กลุ่มคนดังกล่าวถึง 20,000 บาท เพื่อไม่ให้มีการฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์ เหมือนเป็นการกรรโชกทรัพย์ หลังจากนั้นจะประสานผู้เสียหายทั้งหมดมารวมตัวกันแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการจับเรียกเงินค่าปรับครั้งนี้ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวันเดียวกันบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการตูนที่แท้จริง ทำหนังสือชี้แจงว่า “ทางบริษัทในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายตามที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวแอบอ้าง ขณะนี้บริษัทกำลังปรึกษาฝ่ายกฎหมายและมอบหมายให้ทนายความดำเนินการสืบหาความจริงในกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป

บริษัทขอยืนยันว่าเรายังมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสและยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในอนาคต”

สำหรับบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ฯ ในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2560 โดยครอบคลุมประเทศต่างๆ ประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม ลาว และเวียดนาม ด้านนายวีระศักดิ์ บุญเพลิง รองประธานหอการค้า จ.นครราชสีมา และที่ปรึกษาประธานสภาทนายความ จ.นครราชสีมา เปิดศษว่า ถือเป็นเรื่องดีอย่างที่หอการค้า จ.นครราชสีมาให้

ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเคยมีคดีแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์กับผลิตภัณฑ์ชุมชนมาแล้วหลายราย อาจจะมาจากรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ประกอบการรายย่อย

“ขณะนี้ผมประสานไปยังสภาทนายความจน.นครราชสีมาแล้ว เพื่อให้ลงพื้นที่หาข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วนว่ากระบวนการดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ ส่วนเรื่องคดีความนั้น ถ้าผู้เสียหายเป็นคนสั่งให้ทำกระทงที่ผิดลิขสิทธิ์เอง เพื่อตั้งใจจะให้เขาชนกระทงที่ผิดลิขสิทธิ์ และล่อซื้อถือว่าเป็นการดำเนินคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เรื่องนี้จะต้องมีการรื้อคดีกันใหม่ทั้งหมด”

ด้านนายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานสภาทนายความจน.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ตนสอบถามทนายความอาสาซึ่งเป็นผู้แทนของสภาทนายฯ ได้ตั้งโต๊ะให้บริการคำปรึกษากฎหมายที่สภ.เมือง ทุกวันในเวลาราชการ แต่ไม่พบเรื่องราวดังกล่าว คาดเป็นการเจรจาขอความกันเองและน้องอ้อมไม่ได้มาขอคำปรึกษาแต่อย่างใด จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามที่น้องอ้อมระบุต้องการหารายได้พิเศษเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาชายในเฟรนช์ห้อย “ออยจ๋า” ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประกอบกับมีไอเดียออกแบบประดิษฐ์กระทงที่ใช้วัสดุส่วนใหญ่เป็นขนมปัง เพื่อให้อาหารปลาหรือสัตว์น้ำจืด จึงโพสต์รับสั่งทำกระทงปรากฏมีผู้สนใจสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ต่อมาตัวแทนลิขสิทธิ์สั่งให้ทำกระทง นั้นให้ทำตัวการ์ตูนลิขสิทธิ์ 174 อัน ราคาอันละ 17.25 บาท “น้องอ้อม” ก็เร่งทำให้งานหามรุ่งหามค่ำ เพื่อให้ทันตามออเดอร์ สุดท้ายเป็นพฤติการณ์ล่อซื้อให้น้าของมาส่งที่ข้างลานย่าโม กระทงทั้งถูกแจ้งข้อกล่าวหาละเมิดลิขสิทธิ์

“มูลเหตุของคดีสามารถขอมความกันได้ แต่พฤติการณ์จ้างให้ผู้อื่นลอกเลียนแบบสินค้าของตนแล้วมาจับเอง เสมือนขงเองกินเอง ถือเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยลำดับเหตุการณ์สืบค้นพยานหลักฐานการจ้างให้ทำกระทงที่มีตัวลิขสิทธิ์จริงหรือไม่ ตามที่กล่าวอ้างมีการสนทนากันในห้องส่วนตัวลักษณะว่าจ้างขณะนี้สภาทนายฯกำลังรวบรวมข้อมูล แต่น้องอ้อมและครอบครัวอยู่ระหว่างเดินทางไปออกรายการข่าวโทรทัศน์ที่กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามคดีนี้จะต้องสืบสวนหาข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นคดีตัวอย่างมิให้เกิดขึ้นอีก ส่วนที่กลุ่มเพจดัง ระบุมีผู้เสียหายในจน.นครราชสีมา 5 รายถูกล่อซื้อในลักษณะเช่น

เดียวกัน อยู่ระหว่างติดต่อประสานเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม” นายพรเทพกล่าว

วันเดียวกัน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดเดินทางไปพบกับเด็กหญิงรายดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากกรณีดังกล่าวมีการใกล้เคียง เปรียบเทียบปรับไปแล้ว การสอบถามข้อมูลนั้นเพื่อต้องการนำมาข้อมูลเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องการล่อซื้อว่าเป็นลักษณะใด ถูกต้องเหมาะสมตามข้อกฎหมายหรือไม่ อีกทั้งหากมีการล่อซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน การกระทำผิดทางคดีที่ไม่บริสุทธิ์นั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้แจ้งด้วย

“เราต้องได้ข้อเท็จจริงว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร ที่ผ่านมามีเด็กผิดกระทง หรือทำผิดในลักษณะละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นประจำหรือไม่ ถ้าไม่ได้ทำแล้ว อยู่ดีๆ ไปจ้างให้ผลิต ต่อมาไปแจ้งจับว่ากระทงทำผิด แบบนี้คงไม่ถูกต้อง ได้หลักฐานไม่บริสุทธิ์ย่อมมีผลทางคดีแน่ เหมือนไปล่อลวงให้เขาทำผิด เอานำหลักฐานไปใช้แบบนี้ทางกฎหมายคงมีผลทางคดี กระทวงยุติธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ หากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรม ที่ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขที่กระทวงยุติธรรมได้” นายสมศักดิ์กล่าว

ด้านน.ส.นุศรา กาญจนกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญากำลังรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าการแบบนี้หากตกเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาควรปฏิบัติตัวอย่างใด ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้น หากตัวแทนของบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้ที่สั่งให้หญิงวัย 15 ปีทำกระทงลายการ์ตูนขึ้นมาเพื่อล่อซื้อจริง ก็ไม่ถือว่าหญิงสาวกระทำความผิด เนื่องจากไม่ได้มีเจตนาทำกระทงลิขสิทธิ์จำหน่ายตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ในทางกลับกัน หญิงสาวสามารถฟ้องกลับตัวแทนเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์ที่เป็นผู้สั่งสินค้าได้ เนื่องจากมีการข่มขู่กรรโชกทรัพย์ให้หญิงสาวลดราคาเสียหาย ซึ่งอาจต้องมีทนายความเข้ามาช่วยในส่วนนี้

“เบื้องต้นยังไม่เรียกตัวแทนบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์มาให้ข้อมูล เนื่องจากทราบว่าทางบริษัทจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน แต่ฝากเตือนไปยังตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์รายอื่นๆ ว่า หากใช้ช่องโหว่ของกฎหมายกระทำการในลักษณะนี้ จะต้องพบกับความกดดันในเชิงสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ซึ่งกรณียังเป็นเด็กที่มึนความรู้เท่าไม่ถึงการณ์” น.ส.นุศรากล่าว

วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ ต้องขอเวลาตรวจสอบรายละเอียดเพื่อจะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา และเข้าไปช่วยเหลือในกรณีที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย